

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ออส. สร้างสรรค์คุณค่าเกษตรกรรมไทย...เติบโตสู่อาเซียนอย่างยั่งยืน
วันเสาร์ที่ ๗ - วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๖



เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖ พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ กรรมการ องค์การคลังสินค้า (ออส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและแถลงวิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์ (CG – CSR ประจำปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) โดยได้มีการฉายวิดีโอทัศน์ “ออส. สร้างสรรค์คุณค่าเกษตรกรรมไทย...เติบโตสู่อาเซียนอย่างยั่งยืน” และการเสวนาหัวข้อ “ออส. นำองค์การยั่งยืนด้วย CSR – CG เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าเกษตรกรรมไทย” ดำเนินรายการโดยคุณสุกฤทธิย์ กิรีติพันธ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา นำโดยพลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ นายสุวรรณหชาติ สุตรสุวรรณ กรรมการ ออส. นายณัฐศิลป์ จงสงวน กรรมการ ออส.และนายชุนตร์ปรกรณ์ วงศ์สินิล ผู้อำนวยการ ออส. และได้รับเกียรติจาก นางพรณชนิตตา บุญครอง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) นายชัยยุทธ ชำนาญเลิศกิจ ประธานกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป และคณะกรรมการวิชาการมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในช่วงบ่าย นางสาวจิระวัฒน์ วัฒนฐานะ รองผู้อำนวยการ ออส. ได้กล่าวเปิดกิจกรรมในช่วง (WORK SHOP) การจัดทำกิจกรรมแผนงาน CG-CSR และการเปิดแผนที่เส้นทางสู่ความสุข แนะนำคณะทำงาน CG-CSR WORKING COMMITTEE โดยนำเสนอแผนปฏิบัติงาน CG – CSR ปี ๒๕๕๗-๕๘ ต่อด้วย โครงการ “ ออส. องค์กรแห่งความสุข” โดยมีการนำเสนอ แต่ละแนวคิดของผู้เข้าประกวด และการให้คะแนนขวัญใจแก่ผู้เข้าร่วมการประกวดเสนอโครงการฯ และในวันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๖ นายชุนตร์ปรกรณ์ วงศ์สินิล ผู้อำนวยการ ออส. และนางสาวจิระวัฒน์ วัฒนฐานะ รองผู้อำนวยการ ออส. ได้นำคณะผู้บริหาร ออส. เยี่ยมชมมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยได้รับการต้อนรับจาก บาทหลวง พิญญาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการและได้บรรยายประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งมูลนิธิ โดย ออส. ได้มอบเงินสนับสนุนแด่มูลนิธิพระ มหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ๑๐,๐๐๐ บาท และมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ๑๐,๐๐๐ บาท หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมศึกษางานการพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืน กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาว ออส. ทุกคน

พัฒนาคน พัฒนางาน โปร่งใส ใส่ใจบริการ

* ท่านสามารถเข้าชมแผ่นข่าวนี้ได้ที่ www.pwo.co.th เมนูข่าวและประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๑ / ๙ กันยายน ๒๕๕๖